

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4312/UBND - TD
V/v trả lời đơn của
ông Lê Văn Khoa và một
số công dân

Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Ông Lê Văn Khoa và một số công dân
(Địa chỉ: Thôn Hải Đông, thôn Hải Nam,
xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn)

UBND tỉnh nhận được đơn của ông Lê Văn Khoa và một số công dân (ở thôn Hải Đông và thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn) khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện Dự án xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn; Sau khi xem xét hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nội dung ông Lê Văn Khoa và một số hộ dân khiếu nại yêu cầu được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm như các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải.

Ngày 13/8/2012, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư có Tờ trình số 127/TTr-HĐBT về việc đề nghị UBND tỉnh phê quyết Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 của Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, nội dung: *Với đặc thù thôn Hải Giang không có cân đối giao quyền đất nông nghiệp và từ trước đến nay cũng chưa có chủ trương cân đối giao quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng thực tế có đất nông nghiệp đang sử dụng. Căn cứ đối tượng "trực tiếp sản xuất nông nghiệp" theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 10/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì chưa phù hợp nhưng thực tế có đất nông nghiệp đang sử dụng, đồng thời để tạo điều kiện cho người dân tới nơi ở mới có cuộc sống ổn định hơn, Hội đồng kính đề nghị UBND tỉnh, đối với các hộ gia đình thường trú tại thôn Hải Giang có đất nông nghiệp bị thu hồi được tính hỗ trợ chuyển đổi nghề 03 lần và hỗ trợ ổn định đời sống 36 tháng đối với số nhân khẩu trong hộ. Riêng các hộ không có hộ khẩu thường trú tại thôn Hải Giang được UBND xã xác nhận hộ không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được hưởng các khoản hỗ trợ như trên.*

Trên cơ sở đó, ngày 20/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1750/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 của Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn.

Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và kết quả xác nhận hộ không trực tiếp sản xuất nông nghiệp của UBND xã Nhơn Hải thì việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư không tính hỗ trợ chuyển

đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp ông Lê Văn Khoa và một số hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi là phù hợp chính sách của UBND tỉnh tại thời điểm; vì các hộ này không có hộ khẩu thường trú tại thôn Hải Giang và không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Do vậy, việc ông Lê Văn Khoa và một số hộ dân khiếu nại yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm là không có cơ sở xem xét.

2. Về nội dung ông Lê Văn Khoa và một số hộ dân phản ánh việc các hộ dân ở thôn Hải Giang làm ngư nghiệp được hỗ trợ dầu theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay khi thực hiện dự án được hỗ trợ nhiên liệu và lại được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm như hộ nông nghiệp và hưởng các hỗ trợ đột xuất, đặc biệt khác là chưa đúng quy định.

Năm 2008, UBND thành phố thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ dầu và hỗ trợ bảo hiểm cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn thành phố, trong đó có các hộ dân ở xã Nhơn Hải. Do vậy, các hộ dân ở xã Nhơn Hải nằm trong đối tượng nêu trên đều được thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, chứ không riêng gì các hộ dân ở thôn Hải Giang.

Năm 2012, Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn được áp dụng các quy định pháp luật về đất đai; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh ban hành tại thời điểm. Trong quá trình thực hiện do tính chất đặc thù phải di chuyển toàn bộ các hộ dân ở thôn Hải Giang đã làm ảnh hưởng chi phí di chuyển tài sản, nguồn thu nhập và khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ dân. Do đó, UBND tỉnh cho nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới như: hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhiên liệu khi di chuyển tàu, thuyền; hỗ trợ đột xuất, đặc biệt cho các hộ tự giác di dời, giao trả mặt bằng đúng thời hạn là phù hợp với thực tế. Do vậy, nội dung đơn của ông Lê Văn Khoa và một số hộ dân phản ánh nêu trên là không có cơ sở xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông và một công dân được rõ. / *Cant*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP. UBND tỉnh;
- Ban TCD tỉnh (3b);
- Lưu: VT, K6, HSVV-TD. *f*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng